

KẾ HOẠCH

**Thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
và phòng chống tham nhũng năm 2022**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /12/2021
của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Hoạt động thanh tra bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế, xã hội của huyện, của các cấp, các ngành. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương phát sinh nhiều vi phạm, tiêu cực, tham nhũng (các dự án đầu tư xây dựng; quản lý sử dụng đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý sử dụng ngân sách nhà nước), nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra; nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng; quan tâm kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật trên lĩnh vực được thanh tra.

Thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

2. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế. Trong đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định Luật và các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.

3. Xác định phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hơn

nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật và Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa và Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về phòng, chống tham nhũng. Quan tâm triển khai các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập; kiểm soát xung đột lợi ích, phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

4. Hoạt động của thanh tra phải bảo đảm phù hợp với bối cảnh, tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương. Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch trong hoạt động thanh tra; hạn chế, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ để nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của thanh tra và phát huy vai trò thanh tra là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, việc quản lý, sử dụng tiền, tài sản công và phòng, chống tham nhũng.

Hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, bộ máy và chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của Thanh tra huyện để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

a) Tiếp tục tham mưu, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/12/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 8/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

b) Phối hợp với các ngành tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ của đồng chí Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí cán bộ, công chức có năng lực, có kinh nghiệm tập trung cho việc xác minh đơn thư của công dân, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; thực hiện tốt việc rà

soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện.

c) Tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát triển kinh tế; tập trung vào những ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xảy ra nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo hoặc chất lượng, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo thấp, không chấp hành chỉ đạo của cấp trên.

d) Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân; tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

2. Công tác phòng, chống tham nhũng

a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng.

b) Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 26/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ; Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 10/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước”; Kế hoạch số 20 KH/TU ngày 21/7/2021 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XI) về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 22/7/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt, sử dụng trái phép trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

c) Thường xuyên kiểm tra, rà soát, phòng ngừa, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý; triển khai thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong đơn vị.

d) Tăng cường thanh tra công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như đất đai, xây dựng, quản lý ngân sách nhà nước, khai thác tài nguyên khoáng sản.

3. Công tác thanh tra

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý tài chính, ngân sách và đầu tư xây dựng tại các xã Đồng Lợi, Xuân Lộc, Triệu Thành.

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng đất đai tại UBND các xã Vân Sơn, Thái Hòa.

c) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách và các khoản đóng góp tại các trường Mầm non Họa Mi (Thị trấn Triệu Sơn), mầm non Thái Hòa, mầm non Thọ Thê; tiểu học Hợp Lý, tiểu học Đồng Tiến; THCS Đồng Thắng và THCS Hợp Thắng.

d) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tại các xã Khuyến Nông, Hợp Tiến, Hợp Thành.

4. Công tác xây dựng lực lượng

a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, trong đó chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chế độ, chính sách để thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động nghiệp vụ.

b) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra có lập trường, quan điểm vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có phong cách, phương pháp làm việc khoa học, đổi mới, sâu, sát công việc, coi trọng nguyên tắc, kỷ cương; có tinh thần học tập, nghiên cứu, tiếp cận cái mới, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; có ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức trong sáng, lành mạnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Chánh Thanh tra huyện tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung của Kế hoạch. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng trên địa bàn toàn huyện.

2. Giao Chánh Thanh tra huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật thanh tra. Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo và tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Chủ tịch UBND huyện, Thanh tra tỉnh theo quy định./.